

ดีเกราะ เคาะไม้

เงินแป๊ะเจี๊ยะแลกที่เรียน

ประเด็นร้อนวงการศึกษาวลานี้เห็นจะเป็น “เงินแป๊ะเจี๊ยะ” เพื่อแลกที่เรียนในโรงเรียนดัง แม้ทุกรัฐบาลจะพยายามแก้ปัญหาในข้อนี้แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ได้ ถ้าคุณภาพของโรงเรียนยังมีความแตกต่างกัน ขณะที่ผู้ปกครองต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่อลูกรหลาน คนอุดมศึกษามองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง

เริ่มกันที่ “น้องอ๊อฟ” พชรพรรษ์ ประจวบลาภ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม บอกว่า การใช้เงินซื้อความสะดวกสบายมีทั้งที่ผิดและไม่ผิด ที่ไม่ผิด เช่น ใช้เงินจ่ายค่ารถที่แพงขึ้นเพื่อความสะดวก ส่วนที่ผิด คือ การใช้เงินเพื่อแลกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อมีสิทธิเหนือกว่าคนอื่น เช่น จ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยะเพื่อฝากเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก ทั้งที่ในรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ว่าทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในการศึกษา ซึ่งปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะคน จึงต้องแก้ไขที่คน โดยจะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กไม่ให้ยึดติดค่านิยมที่ต้องเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต้องมีคุณธรรม จริยธรรม หากพบว่ามีบุคคลใดกระทำความผิดต้องลงโทษให้เด็ดขาด

“น้องมิ่ง” บุรีสกร นิตยานนท์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บอกว่า การเปิดให้รับแป๊ะเจี๊ยะเพื่อการฝากเด็กเข้าเรียนได้ น่าจะเป็นผลเสียกับตัวเด็กเอง เพราะไม่ได้เข้ามาเรียนด้วยความสามารถของตนเอง ซึ่งอาจจะทำให้เด็กมีปัญหาทั้งเรื่องการเรียนที่เรียนไม่ไหว หรือหากเพื่อน ๆ รู้ว่าจ่ายเงินเพื่อให้ได้เข้ามาเรียนจะอยู่ส่งคมในโรงเรียนยาก สุดท้ายเด็กจะเครียด และ

กลายเป็นปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งประเด็นนี้เหมือนพ่อแม่รังแกจัน ที่อยากจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุด แต่เลือกใช้ชีวิตการแบบผิด ๆ ดังนั้น ฝากให้พ่อแม่ได้คิดว่าสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องจริง ๆ ก็ได้

ผศ. สัญญา สระสอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บอกว่า เรื่องการจ่ายแป๊ะเจี๊ยะเพื่อฝากเด็กแก้ไขยากเนื่องจากเป็นระบบอุปถัมภ์ และกลายเป็นวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ถ้าระบบนี้แก้ไขไม่ได้จริงๆ เราอาจต้องแบ่งสัดส่วนไปเลยว่า แต่ละโรงเรียนต้องคัดเลือกเด็กที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่

โรงเรียนที่เปอร์เซ็นต์ และรับเด็กผู้มีอุปการคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ และโควตาครูอาจารย์ที่เปอร์เซ็นต์ ถ้าทำตามแนวคิดนี้ก็แสดงว่าเรายอมรับเรื่องเด็กฝากและทำให้ถูกต้อง รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายชื่อผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ไม่ต้องแอบรับและไม่มีใบเสร็จ หรือหากจะตัดปัญหาเรื่องแป๊ะเจี๊ยะ ก็ควรจะใช้ระบบการสอบเข้า 100 เปอร์เซ็นต์ก็

จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้.



ผศ. สัญญา

พชรพรรษ์

บุรีสกร